

ลักษณะของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

" สถานสงเคราะห์คนชรา " หมายถึง สถานที่ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เพราะขาดผู้อุปการะ หรือไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุได้คลายความวิตกกังวลว่าชราภาพแล้ว ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้อีกแล้ว กรมประชาสงเคราะห์ มีหน้าที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูตลอดไป ในที่นี้หมายถึง สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านจันทบุรี

" ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา " หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี คือ เป็นชายที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และเป็นหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตรายไม่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน ตลอดจนความจำเป็นเฉพาะบุคคล ได้แก่บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยาก ประสบความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะ และขาดที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่ขาดผู้ดูแลให้การช่วยเหลือหรืออยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข และได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

ความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชรา

โดยที่มีผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลส่วนหนึ่งของประเทศ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ในฐานะคนหนุ่มสาว

ในอดีต ฉะนั้นจึงสมควรได้ทดแทนคุณความดีเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสมควรได้รับการฟื้นฟูปรับสภาพให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับการบริการสงเคราะห์คนชรา เป็นสวัสดิการสากลทางสังคมที่ประเทศส่วนใหญ่จัดให้มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบุคคลทุกระดับ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้กรมประชาสงเคราะห์ มีโครงการสงเคราะห์คนชราขึ้น ในระยะแรกเป็นไปในรูปการแก้ไขสงเคราะห์เฉพาะหน้าแก่คนชราชายที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และคนชราหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ไร้ญาติ หรือขาดผู้อุปการะ หรือมีปัญหาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยให้การอุปการะไว้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2496 กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นเป็นแห่งแรก เรียกว่า " บ้านบางแค " ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ทวีความซับซ้อน และมีปัญหาเพิ่มขึ้น กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นทั้งหมด 11 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์คนชราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชลบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณโพธิ์กลาง นครราชสีมา สถานสงเคราะห์คนชราวัดม่วงนครราชสีมา สถานสงเคราะห์คนชราเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ ยะลา สถานสงเคราะห์คนชราเขาบ่อแก้ว นครสวรรค์ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอุ้มทอง-พนังกัดก ชุมพร สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ อัญชยา นอกจากนี้กรมประชาสงเคราะห์ยังได้ขยายการบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง บริการที่จัดเพิ่มขึ้น คือ การสงเคราะห์คนชราออกสถานสงเคราะห์ที่เรียกว่า ศูนย์บริการคนชราโดยให้บริการด้านรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ การเยี่ยมบ้าน การแนะนำปรึกษาหารือหรือแก้ไขปัญหา และการส่ง

คนชราไปรับบริการจากหน่วยงานอื่น และยังมีสถานสงเคราะห์คนชราของเอกชน
 ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอีก 11 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่
 หายป่วยจากโรคเรื้อน จ.ขอนแก่น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุต่างชาติ เมืองพัทยา
 จ.ชลบุรี บ้านสืวะราตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
 สถานสงเคราะห์คนชรabanจิก จ.อุดรธานี สถานสงเคราะห์คนชราท่าแร่
 จ.สกลนคร มูลนิธิชารุเคราะห์ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบางเขน กรุงเทพฯ
 มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.ปทุมธานี ปากน้ำสุสานมูลนิธิ (วัยวัฒนาวาส)
 จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราถ้าประทุม จ.สระบุรี มูลนิธิตั้งฮั่ว
 สงเคราะห์คนชรา จ.สงขลา มูลนิธิแคชอลิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชรabanจันทบุรี

สถานสงเคราะห์คนชรabanจันทบุรีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน
 2526 ตั้งอยู่เลขที่ 54/5 หมู่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษ โดยได้รับบริจาคจากคหบดี แบบแปลนการก่อสร้าง
 ทั้งหมด กำหนดโดยกรมประชาสงเคราะห์ งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
 สถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งได้จาก
 การบริจาคของประชาชนและคหบดี อีกส่วนหนึ่งได้จากเงินงบประมาณของ
 กรมประชาสงเคราะห์

ปัจจุบันมีอาคารคนชรา 5 หลัง อาคารที่ทำการ 1 หลัง อาคาร
 สุกกรรม และโรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่
 ระดับคนงาน 5 ห้อง 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ (ศาลานวธรรม) 1 หลัง
 โรงเก็บพืชผัก 1 หลัง หอเก็บน้ำบาดาล 1 หลัง อาคารกายภาพบำบัด 1 หลัง
 เรือนพยาบาล 1 หลัง

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์

ในการรับผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์นั้น จะรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบความทุกข์ยาก ขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่อยู่อาศัย หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อย ยากจน ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองได้ เป็นการตอบแทนคุณงามความดีแก่ผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เมื่อสมัยยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ครั้นอยู่ในวัยชราควรที่จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากทางราชการ และยังเป็นหลักประกันทางสังคมว่าเมื่ออายุมากขึ้น และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รัฐบาลมีหน้าที่เป็นผู้ให้สวัสดิการ อุปการะเลี้ยงดูต่อไป

คุณสมบัติของผู้รับการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ได้นั้น ถ้าเป็นชายจะต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และถ้าเป็นหญิงจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตรายไม่เป็นคนพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและจะต้องมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข มีที่อยู่อาศัยแต่ขาดผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ มีความเดือนร้อนทุกข์ยาก ไม่มีผู้อุปการะและขาดที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก หรือเป็นผู้สูงอายุที่กรมประชาสงเคราะห์สั่งให้เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้

การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์

วิธีการรับผู้เข้ารับการสงเคราะห์นั้น สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี มีระเบียบเช่นเดียวกับสถานสงเคราะห์คนชราทุกแห่งทั่วประเทศคือ เมื่อมีผู้มาร้อง

ขอรับความช่วยเหลือ หรือได้รับคำร้องหรือใบสมัครจากผู้สูงอายุ หรือผู้ฝาก ผู้นำ
 สังกัดสังฆมณฑลสังเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสังเคราะห์จะทำการสอบข้อเท็จจริง
 ตามแบบที่กำหนดไว้โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องฯ และตรวจสอบฐานะความ
 เป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ร้องฯ ซึ่งปกติใช้วิธีเยี่ยมบ้าน หรือสัมภาษณ์ผู้ร้องฯ
 หรือผู้เกี่ยวข้องสอบถามมูลเหตุปัญหาความเดือดร้อน โดยพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ
 เช่นใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน คำรับรองของเจ้าหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยในส่วนอธิบดีกรม
 ประชาสังเคราะห์จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าอยู่ในสถานสังเคราะห์ สำหรับใน
 ส่วนภูมิภาคให้คณะกรรมการสังเคราะห์คนชราประจำจังหวัดนั้น หรือ
 กรมประชาสังเคราะห์เป็นผู้อนุญาต ทั้งนี้การยื่นใบสมัครให้ยื่น ณ.
 กองสวัสดิการสังเคราะห์ กรมประชาสังเคราะห์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 ในส่วนภูมิภาคให้ติดต่อที่ทำการประชาสังเคราะห์จังหวัดทุกจังหวัด

ประเภทของผู้รับการสังเคราะห์

สถานสังเคราะห์คนชรabanจันทบุรี มีผู้รับการสังเคราะห์ประเภทเดียว
 คือประเภทสามีภ และเป็นผู้สูงอายุชายและหญิง ซึ่งรับอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่คิดค่า
 บริการใด ๆ ทั้งสิ้น

การให้บริการของสถานสังเคราะห์

สถานสังเคราะห์คนชรabanจันทบุรีจะรับอุปการะเลี้ยงดู และให้การ
 สังเคราะห์ในเรื่องของปัจจัย 4 คือ จัดอาหารให้ 3 มื้อ เสื้อผ้า เครื่อง
 นุ่งห่มที่อยู่อาศัย และของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่
 ตามสมควรแก่อดีตภาพ นอกจากนี้ทางสถานสังเคราะห์ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล
 เทคนิคคอยให้คำแนะนำ ดูแล รักษาเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย และยังมีแพทย์จาก

สำนักแพทย์ของกรมประชาสงเคราะห์มาทำการตรวจและบำบัดรักษาปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ เป็นผู้ป่วยหนัก ทางสถานสงเคราะห์จะนำส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อทำการตรวจรักษาฟรี

จากการที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมของร่างกาย ทางสถานสงเคราะห์ จึงได้จัดให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายให้มีการเคลื่อนไหวและบริหารกล้ามเนื้อ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อันจะเป็นการป้องกันโรค อัมพาตและโรคอื่น ๆ โดยจัดให้มีการเดินและการบริหารร่างกายแก่ผู้สูงอายุในตอนเช้า นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กายภาพบำบัดจัดไว้บริการให้ผู้สูงอายุด้วย และยังมีกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงเตรียมไว้ให้ผู้สูงอายุได้มีการผ่อนคลายความว้าเหว่ เจ็บเหงา เช่น หมากรุก หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และเกมส์เล่นต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงทางสถานสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับต่าง ๆ ไม้ผลต่าง ๆ รอบ ๆ อาคารเรือนพัก ตามความถนัด และยังจัดให้ผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย ทำของชำร่วยไว้ขาย เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวในสังคม

สำหรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางสถานสงเคราะห์ได้จัดบริการในเรื่องของการเขียนจดหมายติดต่อกับญาติพี่น้อง และอนุญาตให้ผู้สูงอายุไปเยี่ยมญาติได้ตามโอกาสพร้อมทั้งอนุญาตให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์ได้ด้วย ในระหว่างที่ผู้สูงอายุพักอยู่ในสถานสงเคราะห์นั้นก็จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้มีการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไม่ให้มีเวลาว่างมาก เพราะถ้ามีเวลาว่างเขาจะคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทางศาสนาให้ เช่น นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเทศนาในวันธรรมสวนะ หรือวันสำคัญทางศาสนา และวันเทศกาลต่าง ๆ จัดให้ผู้สูงอายุได้บำเพ็ญกุศลโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมจะได้ลดภาวะเครียด สำหรับผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม

ภายในสถานสงเคราะห์ และไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพทางสถานสงเคราะห์ จะร่วมกับสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินการตาม ประเพณีได้ ส่วนผู้ที่มีญาติมาติดต่อก็จะมามอบศพให้ญาติไปดำเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์จะมีบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ดูแล

" ผู้ปกครอง " หมายถึง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะมีจำนวน 1 คน

" พยาบาลเทคนิค " หมายถึง พยาบาลผู้ที่ปฏิบัติงานให้การดูแล ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ซึ่งจะมีจำนวน 1 คน ซึ่งใน สถานสงเคราะห์ที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ๆ จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ เช่น สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง เป็นต้น

" พี่เลี้ยง " หมายถึง ผู้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านความเป็นอยู่ เช่น ทำความสะอาดห้องพัก เครื่องใช้ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านจันทบุรี จะมีจำนวน 2 คนเท่านั้น เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังเพิ่ม แต่ ทางสถานสงเคราะห์ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มจำนวน 2 คน เพื่อช่วยเหลือ ในการเป็นพี่เลี้ยงผู้สูงอายุ

นอกจากบุคคลที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่ช่วยเหลืองานใน สถานสงเคราะห์อีกคือ เจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน คนครัว 2 คน คนงาน 1 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์แห่งนี้ต้องทำงานหลายอย่างทั้งใน วันราชการ และวันหยุดราชการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย บางคนต้อง

ทำงาน 2 หน้าที่ เช่น พยาบาลเทคนิค ต้องทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ด้วย เนื่องจากที่สถานสงเคราะห์นี้ ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์เพราะไปทำงานที่อื่นแต่มีตำแหน่งอยู่ที่สถานสงเคราะห์ เป็นต้น

กิจกรรมของสถานสงเคราะห์

กิจกรรมของสถานสงเคราะห์จะแบ่งได้ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือกิจกรรมตามประเพณี และกิจกรรมทั่ว ๆ ไป กิจกรรมตามประเพณีเป็นกิจกรรมที่ประเพณีปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไปของสังคมไทย เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้นซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

เดือน	กิจกรรม
มกราคม	<p>ในวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินทางสถานสงเคราะห์ได้นิมนต์พระจากวัดสามหนาด หรือวัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาที่สถานสงเคราะห์คนชราฯ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้ใส่บาตร และให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญบริจาคทรัพย์สิ่งของของตนมี หรือได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาด้วย มีการแจกของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุทุกราย ส่วนใหญ่จะเป็นของใช้และขนมที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้กับทางสถานสงเคราะห์</p>
เมษายน	<p>ในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้น ได้มีการรดน้ำอวยพรให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราฯ โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่อาวุโส ที่สามารถเดินมาอยู่ที่ทำการของสถานสงเคราะห์ได้และเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับ</p>

- มิถุนายน นับถือจากผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ประมาณ 4-5 คน
เป็นวันวิสาขบูชา ได้มีการนิมนต์พระจากวัดสามหนาด
ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาที่สถานสงเคราะห์
ในตอนเย็น มีการแสดงธรรมเทศนา และให้ผู้สูงอายุได้
ทำบุญบริจาคทรัพย์สิ่งของตามแต่กำลังของตน
- สิงหาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา ได้มีการนิมนต์พระจากวัดสามหนาด
ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาที่สถานสงเคราะห์
ในตอนเย็น เพื่อแสดงธรรมเทศนาและให้ผู้สูงอายุได้
ทำบุญบริจาคทรัพย์สิ่งของตามแต่กำลังของตน

กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ แต่มีบาง
กิจกรรมที่งดไป เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ สาเหตุที่ต้องงดเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ของสถานสงเคราะห์ไม่อยู่ในพื้นที่ คาดว่าในปีต่อไปจะจัดขึ้นเช่นเดิม

สำหรับกิจกรรมทั่ว ๆ ไป เป็นกิจกรรมที่ทางสถานสงเคราะห์ได้จัดขึ้น
ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ เช่น
การนิมนต์พระมาเทศน์ในวันธรรมสวนะ ซึ่งจะไม่สามารถงดบ้างจาก
การที่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่อยู่ในพื้นที่ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้ลดลงเหลือเพียง
เดือนละ 1 ครั้ง และทุกวันศุกร์ พี่เลี้ยงของแต่ละอาคารเรือนนอนก็จะนำผู้สูงอายุ
ที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงทำความสะอาดอาคารที่พัก ศาลานวธรรม (สถานที่สวดมนต์)
โรงอาหาร ที่ทำการของสถานสงเคราะห์และบริเวณทั่ว ๆ ไป รอบ ๆ อาคาร
ภายในสถานสงเคราะห์ซึ่งกิจกรรมยังคงปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้เช่นเดิม

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่มี
กิจกรรมส่วนหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติเป็นประจำคือ กิจวัตรประจำวัน ซึ่งทาง
สถานสงเคราะห์ได้จัดบริการประจำวันสำหรับผู้รับบริการสงเคราะห์ ดังนี้

- 6.30-8.00 น. ให้ผู้สูงอายุที่ยังคงเดินไปไหน ๆ ได้มาร่วมกิจกรรม
การออกกำลังกายบริเวณหน้าโรงอาหาร

- 8.00-8.15 น. จะมีผู้สูงอายุที่มาก่อกำลังได้มาร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์บริเวณหน้าเสาธง
- 8.15-9.15 น. เป็นเวลาสำหรับอาหารเช้า ซึ่งผู้สูงอายุที่เดินได้ก็จะไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร ผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ก็จะมีพี่เลี้ยงและผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้นำอาหารมาให้
- 9.15-11.00 น. เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนตามอัชชาสัย ผู้สูงอายุจะทำงานอดิเรกตามความถนัดและความพอใจของแต่ละบุคคล ทางสถานสงเคราะห์ก็จะมีการเปิดเสียงตามสายซึ่งจะเป็นเพลงและรายการของสถานีวิทยุ
- 11.00-12.00 น. เป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน
- 12.00-15.00 น. เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนตามอัชชาสัย ผู้สูงอายุจะทำสิ่งใดก็ได้ที่ตนพอใจ
- 15.00-16.00 น. เป็นเวลารับประทานอาหารเย็น
- 16.00-18.00 น. เป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรมส่วนตัวและพักผ่อนตามอัชชาสัย ผู้สูงอายุบางรายก็ทำงานอดิเรกตามความสามารถของตน
- 18.00 เป็นต้นไป เป็นเวลาเชิญชชาติลงจากเสา ผู้สูงอายุที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะเป็นผู้เชิญชชาติลงจากเสา 2 ราย หลังจากนั้นก็พักผ่อนตามอัชชาสัย และทำกิจกรรมตามความพอใจของแต่ละคนไปจนกระทั่งเข้านอน

งบประมาณของสถานสงเคราะห์

มาจากเงินงบประมาณของทางราชการและจากการบริจาคของผู้มี

จิตศรัทธาทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ปัญหาของสถานสงเคราะห์

งบประมาณของทางราชการที่ได้รับไม่เพียงพอในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ทางสถานสงเคราะห์แก้ไขโดยขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ยังไม่เพียงพอ ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ ทางสถานสงเคราะห์แก้ไขโดยให้พยาบาลเทคนิคทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย ทำให้งานบริการด้านการรักษาพยาบาลอาจไม่ครบถ้วน

จำนวนพี่เลี้ยงผู้สูงอายุที่ทางราชการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ต้องจ้างพี่เลี้ยงเพิ่ม โดยใช้เงินบริจาคจากประชาชนทั่ว ๆ ไปที่มีจิตศรัทธา

ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง มักจะดื่มสุราโดยออกไปซื้อที่ร้านค้าทางด้านหน้าของสถานสงเคราะห์ ซึ่งทางสถานสงเคราะห์ได้พยายามแก้ไขโดยขอร้องกับเจ้าของร้านค้าไม่ให้ขายสุราให้กับผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ทางสถานสงเคราะห์จึงได้ลงโทษผู้สูงอายุเหล่านั้น โดยไม่ให้ออกนอกสถานสงเคราะห์เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ หรือไม่ได้รับเงินและสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา แต่ผู้สูงอายุยังคงหลบหนีออกไปดื่มสุราก็มีอยู่เสมอ ๆ

ผู้สูงอายุหญิงมักมีการทะเลาะวิวาท ด่าทอกันอยู่เสมอ ๆ รวมถึงมีความอยากได้สิ่งของของผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ทั้งในอาคารนอนเดียวกัน และอาคารใกล้เคียง ทางสถานสงเคราะห์ได้ทำการลงโทษ ผู้สูงอายุเหล่านั้น เช่น เดี่ยวกับผู้ที่ดื่มสุรา แต่ก็ยังมีการทะเลาะวิวาท และการอยากได้สิ่งของของผู้อื่นอยู่เสมอ